



**QUỐC HỘI KHÓA XV
23-5-2021**

BẢN TIN

NỘI CHÍNH

HÀ TĨNH

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY HÀ TĨNH



**BẦU CỬ
ĐẠI BIỂU
QUỐC HỘI
VÀ ĐẠI BIỂU
HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN
CÁC CẤP**

**SỐ 26
NĂM 2021**



BẢN TIN

Nội Chính

HÀ TỈNH

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY HÀ TỈNH

Số 06 - Nguyễn Thiếp - TP. Hà Tĩnh

Điện thoại: 0239.369.1979

Fax: 0239.389.2695

Email: Bantinnoinchinhht@gmail.com

Chịu trách nhiệm xuất bản

Trưởng Ban Biên tập

TRẦN BẢO HÀ

UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ban Biên tập:

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

TRẦN QUANG NHẬT

TRẦN ĐÌNH TRỌNG

VÕ THỊ THẢO

TRẦN TRUNG HÀ

PHAN THỊ HẰNG

TRẦN THANH HUYỀN

Thư ký BBT và trình bày

VÕ THỊ THẢO

Ảnh bìa 1: Tranh cổ động bầu cử

Tranh: S.T

In 2.000 cuốn, khổ 19x26,5cm tại Công ty Cổ phần In Hà Tĩnh. Giấy phép xuất bản số 61/GPBT-STTTT, do Sở TTTT cấp ngày 16/9/2020.

In xong và nộp lưu chiểu tháng 5/2021.

Mục lục

HÀ VĂN HÙNG

Tăng cường đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trong thời gian tiến hành cuộc bầu cử

1

TRẦN NGUYỄN HÀO

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội đầu tiên - 1946

4

NGUYỄN CƯỜNG

Hướng dẫn mới về các tội phạm tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ trong bộ luật hình sự

7

LÊ THỊ QUỲNH HOA

Phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, một giải pháp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp

9

TRẦN QUANG TUẤN

Đức Thọ tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2025

12

NGUYỄN THÁI BÌNH

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng trên địa bàn biên giới tỉnh Hà Tĩnh

15

NGUYỄN ĐỨC TỚI

Phát huy vai trò của hội cựu chiến binh trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

18

PHAN THỊ NGUYỆT THU

Luật Hoà giải đối thoại tại Tòa án - Chế định ưu việt để giải quyết tranh chấp, khiếu kiện - Bước đi ưu tiên trong cải cách tư pháp

21

THU HÀ

Phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc trong công tác bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

25

NGUYỄN DUY ĐÔNG

Công tác đấu tranh chống tội phạm tham nhũng, kinh tế của lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

27

TRẦN THỊ TRÀ GIANG

Thành phố Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp

30

NGUYỄN ĐĂNG MONG

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

33

NGUYỄN THỊ THẢO LINH

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong cơ quan dân cử



TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC LUẬN ĐIỀU SAI TRÁI CỦA CÁC THỂ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG THỜI GIAN TIẾN HÀNH CUỘC BẦU CỬ

HÀ VĂN HÙNG 
UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy



Toàn dân bầu cử. Ảnh minh họa

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho

ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được các cơ quan chức năng và cả hệ thống chính trị tích cực triển khai thực hiện dân chủ theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, càng gần đến ngày bầu cử các



thể lực thù địch, phản động, đối tượng chống đối, cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách xuyên tạc thông tin, đưa ra những bình luận, đánh giá thiếu trung thực, phiến diện, một chiều, quy chụp về công tác bầu cử, định hướng dư luận theo hướng tiêu cực, kích động tư tưởng hoài nghi, gieo rắc nhận thức sai lầm liên quan đến hoạt động bầu cử. Các thủ đoạn chống phá công tác bầu cử hiện nay có thể thấy đó là:

Thứ nhất, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử. Thời gian qua các trang Facebook như Việt Tân, Chân trời mới media; một số tờ báo nước ngoài có nội dung tiếng Việt như RFA (*Đài Á châu tự do*), VOA (*Đài tiếng nói Hoa Kỳ*), BBC... cùng nhiều trang mạng truyền thông do các cá nhân, tổ chức phản động, chống đối, cơ hội chính trị điều hành liên tục đưa ra những bài viết, bình luận tiêu cực, không đúng thực tế về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp ở nước ta. Các đối tượng xấu cho rằng “Bầu cử chỉ là màn kịch dân chủ” do Đảng Cộng sản Việt Nam đạo diễn, chỉ là Hội nghị Đảng Cộng sản mở rộng”, “Đảng Cộng sản đang độc diễn trong bầu cử”, “Không thể có cuộc bầu cử

dân chủ khi Đảng Cộng sản lãnh đạo cuộc bầu cử”... Các đối tượng xấu quy kết cho rằng cuộc bầu cử do Đảng Cộng sản lãnh đạo là không chính danh, không đúng quy định của pháp luật, ngăn cản quyền bầu cử của công dân. Từ đó đưa ra yêu sách đòi Đảng Cộng sản không được tham gia vào công tác bầu cử, không được thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo công tác bầu cử...

Thứ hai, các phần tử chống phá thực hiện chiêu trò “tự ứng cử”, hô hào các hội nhóm dân chủ trên mạng xã hội ký tên ảo, tung hô, ủng hộ cho các “nhà dân chủ” để gây rối, phá hoại cuộc bầu cử. Đồng thời, thông qua việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, các đối tượng đánh bóng tên tuổi của bản thân trong giới “dân chủ”. Khi không đủ điều kiện và bị loại qua vòng hiệp thương, các đối tượng này lên mạng xã hội xuyên tạc chỉ có những người “theo phe” Đảng Cộng sản mới có cơ hội ứng cử đại biểu Quốc hội hay Đảng Cộng sản có tình “cản trở” người ngoài Đảng tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội v.v...

Thứ ba, các đối tượng chống phá ra sức xuyên tạc công tác tổ chức bầu cử, tung ra các kiến nghị vô

căn cứ. Trên nhiều trang mạng xã hội, các trang báo điện tử nước ngoài do các cá nhân, tổ chức phản động, chống đối, cơ hội chính trị điều hành đang lan truyền những bài viết “quy hoạch”, “xếp ghế”, “Cơ cấu vị trí” cho nhân sự trong Quốc hội. Các đối tượng rêu rao rằng bầu cử Quốc hội chỉ là hình thức, quyền lực trong Quốc hội đã được các “phe nhóm” của Đảng “an bài”, “thỏa hiệp”, “phân chia”... Ngoài ra, trước vấn đề về số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân, đặc biệt là về số lượng đại biểu là người ngoài Đảng, các đối tượng cơ hội chính trị cũng tích cực xuyên tạc, biến tướng bản chất vấn đề.

Thứ tư, cho rằng việc bầu cử Quốc hội và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp chỉ là nghĩa vụ chứ không phải là quyền lợi, dân chủ, đều là sự sắp đặt nhân sự có chủ ý, Nhân dân không có quyền thực sự, phải sửa đổi hệ thống bầu cử, tạo điều kiện cho tất cả mọi người được ứng cử tự do... còn nếu với cách tổ chức bầu cử và cơ chế bầu cử theo quy định này thì đối với nhiều đại biểu có thể tự mình công bố mình trúng cử và có đủ tư cách đại biểu mà không cần phải tổ chức bầu cử tốn tiền thuê



của dân...

Thứ năm, triệt để lợi dụng thư điện tử để phát tán tài liệu có nội dung kêu gọi, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng, chế độ đại nghị, tự do, dân chủ. Đặc biệt, các đối tượng đã sử dụng email: *baucu@quochoivn.org* gửi hàng nghìn thư điện tử chứa các tài liệu phản động như: “Bộ sách Hiến pháp Việt Nam năm 2021”; “Giải trình Hiến pháp Việt Nam 2021”... vào hệ thống email công vụ của cán bộ, công nhân, viên chức tại một số địa phương trong nước nhằm gây nhiễu loạn thông tin và xuyên tạc về cuộc bầu cử.

Thứ sáu, thành lập các tài khoản mạng xã hội, các trang Fanpage, đặc biệt là các trang web mạo danh Cổng Thông tin điện tử Quốc hội để chống phá như: “*Quochoivn.org*”, “*Thongtinquochoi.org*”, “*Bầu cử Quốc hội - Việt Nam dân chủ 2021*”... nhằm lôi kéo thành viên tham gia ứng cử để khuếch trương thanh thế và thực hiện mục đích chống phá đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp tới.

Thứ bảy, công kích, bôi

nhọ thân thể, sự nghiệp; đưa tin sai trái, thất thiệt về đời tư, phẩm chất, mối quan hệ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hòng gây hoang mang dư luận, từ đó hướng lái, kích động người dân thực hiện các hành vi sai trái, tiếp tay cho các hoạt động chống phá...

Có thể thấy, so với những lần bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp trước đây thì mức độ chống phá của các thế lực thù địch nước ngoài và cơ hội chính trị trong nước thời gian gần đây có diễn biến mới, trắng trợn, thâm độc hơn. Những đối tượng phản động, cơ hội chính trị cùng với những luận điệu chụp mũ, xuyên tạc về công tác bầu cử được một số phương tiện truyền thông ở ngoài nước liên tục đăng tải hòng làm nhiễu loạn thông tin, gây dư luận tiêu cực, chia rẽ phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực tiễn ở Việt Nam cho thấy, công tác bầu cử dưới sự lãnh đạo của Đảng đã được tổ chức khoa học, chặt chẽ, tuân thủ nguyên tắc dân chủ, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cả xã hội, cũng như phát huy quyền làm chủ của mọi tầng lớp Nhân dân. Với sự chuẩn bị chu đáo, bảo đảm

dân chủ, minh bạch, tính đến nay chúng ta đã tổ chức xong các vòng hiệp thương bầu cử. Trong quá trình hiệp thương đã cân đối hợp lý cơ cấu kết hợp, cơ cấu định hướng thành phần đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; chú ý đến việc bảo đảm tỷ lệ ứng cử là nữ, trẻ tuổi, ngoài Đảng, dân tộc thiểu số, có trình độ chuyên môn cao và đại diện cho các thành phần xã hội. Do đó, những hoạt động xuyên tạc, chống phá bầu cử của các phần tử cơ hội, phản động chỉ là, “màn tấu hài”, “mượn gió bẻ măng” nhằm tạo những tiếng vang trong lòng dân chủ và nhận sự tài trợ tiền của nước ngoài mà mục đích cuối cùng đó là phá hoại cuộc bầu cử của chúng ta.

Thời gian tới, để bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân trên địa bàn toàn tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị cần tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là Kế hoạch số 08/KH-UBBC,

(*Tiếp theo trang 24*)



CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ BẦU QUỐC HỘI ĐẦU TIÊN - 1946

TRẦN NGUYỄN HÀO

Giảng viên trường Đại học Hà Tĩnh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có công lao to lớn trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên năm 1946. Dấu ấn của Hồ Chí Minh trong sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc - lần đầu tiên toàn thể người dân Việt Nam được hưởng và thực thi quyền là chủ, làm chủ; tự do lựa chọn bầu ra những người đại diện, xứng đáng thay mặt mình gánh vác công việc chung của đất nước – cùng những tư tưởng về dân chủ, pháp quyền của Người đã để lại những bài học có giá trị cho công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV sắp tới.

1. Quyết tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thực hiện Tổng tuyển cử, bảo vệ nền độc lập, xây dựng nhà nước hợp pháp, hợp hiến của chế độ mới

Trong bản Tuyên ngôn Độc lập, ngày 2/9/1945, Hồ Chí Minh đã khẳng định địa vị hợp pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tuy nhiên, chỉ với sự ra mắt của Chính phủ lâm thời, Hồ Chí Minh hiểu rõ cần phải có một Nhà nước hoàn toàn hợp pháp, hợp hiến được xây dựng trên cơ sở một bản hiến pháp dân chủ và được Nhân dân bầu ra mới có vị thế và sức mạnh để thực hiện được nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là bảo vệ nền độc lập, tự do và thành quả cách mạng; đồng thời thực hiện quyền dân chủ và đưa lại những lợi ích thiết thực cho Nhân dân. Vì vậy, ngày 3-9-1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ:

“Trước chúng ta đã bị chế độ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do, dân chủ. Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc TỔNG TUYỂN CỬ với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái 18 tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống”(1). Sắc lệnh số 14/SL về việc tổ chức Tổng tuyển cử để bầu Quốc dân đại hội (Quốc hội) ký ngày 8/9/1945 đã thể hiện rõ thêm quyết tâm của Hồ Chí Minh về việc thực hiện gấp rút việc tổng tuyển cử để bảo vệ nền độc lập, khi nêu rõ: “Xét trong tình thế hiện giờ sự triệu tập quốc dân đại hội không những có thể thực hiện được mà lại rất cần thiết để cho toàn dân tham gia vào

công cuộc củng cố nền độc lập và chống ngoại xâm”.

Để đưa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới ra đời còn non trẻ thoát khỏi tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” do thù trong giặc ngoài, “giặc đói”, “giặc dốt, nền tài chính đất nước kiệt quệ, các hủ tục mê tín, lạc hậu, các tệ nạn xã hội..., cùng với sự kiên quyết vạch trần và chống lại các hành động phá hoại của các thế lực thù địch, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng, Chính phủ lâm thời đã thực hiện sách lược hòa hoãn, nhân nhượng sáng suốt, mềm dẻo, linh hoạt trong đối ngoại để tạo điều kiện chuẩn bị cho Tổng tuyển cử. Người đã khẳng định “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà...”

2. Các sách lệnh về bầu cử do Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành đã

 **tạo hành lang pháp lý cho thành công của Tổng tuyển cử**

Ngày 08/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 14-SL quy định sẽ mở cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc hội. Sắc lệnh ghi rõ: Chiếu theo Nghị quyết của Quốc dân Đại hội ngày 16-17/8/1945 tại khu giải phóng, ấn định rằng nước Việt Nam sẽ theo chính thể dân chủ cộng hòa và Chính phủ nhân dân toàn quốc sẽ do một Quốc dân đại hội bầu theo lời phổ thông đầu phiếu cử lên. Sắc lệnh đã khẳng định yêu cầu bức thiết của Tổng tuyển cử, đồng thời khẳng định chúng ta có đủ cơ sở pháp lý, điều kiện khách quan và chủ quan để tiến hành cuộc Tổng tuyển cử đó.

Tiếp đó, ngày 26/9/1945, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành các sắc lệnh: Sắc lệnh số 39-SL về thành lập Ủy ban dự thảo thể lệ cuộc Tổng tuyển cử; Sắc lệnh số 51-SL ngày 17/10/1945 quy định “Thể lệ cuộc Tổng tuyển cử phải thực hiện theo lời phổ thông đầu phiếu, bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín” (3); Sắc lệnh số 71-SL và Sắc lệnh số 72-SL để bỏ khuyết Sắc lệnh số 51-SL về thủ tục ứng cử và bổ sung số đại biểu bầu cho một số tỉnh. Trong các văn bản trên, các quy định cơ bản về nguyên tắc bầu cử

đã được thể hiện rất rõ. Cụ thể là: Nguyên tắc bầu cử phổ thông đầu phiếu: Điều 1, Sắc lệnh số 71-SL quy định: “Tất cả công dân Việt Nam, cả trai và gái, từ 18 tuổi trở lên, đều có quyền bầu cử và ứng cử, trừ những người đã bị tước mất công quyền và những người trí óc không bình thường”. Nguyên tắc này cũng quy định rõ việc bầu cử đối với người nước ngoài mang quốc tịch Việt Nam; quyền bình đẳng nam, nữ trong bầu cử, ứng cử và địa bàn bầu cử theo phương thức: mỗi người chỉ được bầu cử, ứng cử ở một nơi nhất định.

Điều 31, Sắc lệnh số 51-SL (phần “Thể lệ Tổng tuyển cử”) đã nêu rõ nguyên tắc bầu cử trực tiếp: khi bầu cử, “mỗi cử tri phải thân hành đi bầu, không được ủy quyền và cũng không được bầu bằng cách gửi thư”, nhằm chống gian lận và lợi dụng kẽ hở để chống phá của các thế lực phản động, thù địch. Đề động viên Nhân dân trực tiếp đi bầu cử, trong “Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” (ngày 05/1/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Ngày mai, dân ta tỏ rõ cho các chiến sĩ ở miền Nam rằng: về mặt quân sự thì các chiến sĩ dùng súng đạn mà chống quân thù. Về mặt chính trị, thì Nhân dân dùng lá phiếu để chống quân địch. Một lá phiếu cũng có sức lực

như một viên đạn”.(4)

Nguyên tắc bỏ phiếu kín cũng được thể hiện tại các Điều 36 và Điều 38 của Sắc lệnh số 51-SL, nhằm bảo đảm bí mật, an toàn và sự tự do cá nhân trong bầu cử của các cử tri. Trong đó, đối với những người không biết chữ, Sắc lệnh 51-SL chỉ rõ: Ban phụ trách ở các điểm bầu cử phải lập tờ ba người để giúp cử tri thực hiện quyền bầu cử theo quy trình: một người viết giúp, hai người kiểm tra. Sau đó, tờ này phải tuyên thệ trước cử tri đó rằng, đã viết đúng theo ý nguyện của họ và sẽ tuyệt đối giữ bí mật về điều đó (Điều 36 và Điều 38 Sắc lệnh số 51-SL).

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền bầu cử một cách tích cực, hiệu quả

Cùng với việc tạo hành lang pháp lý cho việc tổ chức Tổng tuyển cử và chỉ đạo Tổng tuyển cử thắng lợi, Hồ Chí Minh còn đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Tổng tuyển cử.

Về ý nghĩa của Tổng tuyển cử, Người đã chỉ rõ: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà... Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng; tức là dân chủ, đoàn kết”. Ngày 31/12/1945, trên bài



báo đăng trên báo Cứu quốc số 130. Người kêu gọi: Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nhà nước. Trong cuộc tổng tuyển cử, hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử. Không chia gái trai, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó. Do tổng tuyển cử mà toàn dân bầu ra Quốc hội, Quốc hội bầu ra Chính phủ, Chính phủ đó thật sự là Chính phủ của toàn dân.

Ngày 05/01/1946, một ngày trước khi Tổng tuyển cử diễn ra, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn thể đồng bào quốc dân đi bỏ phiếu với lời lẽ giản dị, xúc động: “Ngày mai, mùng 6 tháng Giêng năm 1946. Ngày mai là một ngày sẽ đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ. Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình (...) Ngày mai, tất cả các bạn cử tri, đều phải nhớ đi bầu cử. Ngày mai, mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do” (5). Lời kêu gọi trên

của Người rất tự nhiên đã lay động con tim của quốc dân, đồng bào, khích lệ, động viên mỗi người đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân với sự vui vẻ, hứng khởi cao. Và trong ngày 06/1/1946, đã có trên 90% người dân đi bầu Quốc hội.

4. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu tấm gương sáng về việc thực hiện quyền bầu cử của một công dân

Trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, với tư cách là ứng cử viên có uy tín cao tại thời điểm bầu cử. Khi 118 vị chủ tịch UBND và tất cả các đại biểu làng xã tại Hà Nội đề nghị Bác “miễn phải ứng cử” và suy tôn Người làm Chủ tịch vĩnh viễn nhưng Bác đã từ chối. Đáp lại nguyện vọng trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư trả lời đồng bào như sau: “Tôi rất cảm động được đồng bào quá yêu mà đề nghị: tôi không phải ra ứng cử, đồng bào các nơi khác cử tôi vào Quốc hội. Nhưng tôi là một công dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nên tôi không thể vượt qua khỏi thể lệ của Cuộc Tổng tuyển cử đã định” (6)

Ngày 06/01/1946, cùng với hơn 90% cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại thùng phiếu số 10, phố Hàng Vôi (nay là phố Lý Thái Tô), Hà

Nội. Trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên này, Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu với 98,4% số phiếu.

Với vai trò là ứng cử viên đại biểu Quốc hội đồng thời là cử tri đi bầu cử ba nhiệm kỳ Quốc hội, gồm Quốc hội khóa I (1946 - 1960), Quốc hội khóa II (1960 - 1964) và Quốc hội khóa III (1964 - 1971), Chủ tịch Hồ Chí Minh đều để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng dân tộc về tinh thần, trách nhiệm của một công dân đối với đất nước.

Bảy mươi lăm năm đã trôi qua nhưng công lao và dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên năm 1946 vẫn còn sâu đậm trong ký ức và trái tim của hàng triệu người Việt Nam. Những tư tưởng về chế độ bầu cử dân chủ nói riêng, về xây dựng một nhà nước pháp quyền dân chủ nói chung thể hiện qua các sách lệnh do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành và qua các bài viết, bài nói của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị, là những bài học quý cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong công tác thực hiện công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV sắp tới để Quốc hội khóa mới tiếp tục là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhân dân, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân □



HƯỚNG DẪN MỚI VỀ CÁC TỘI PHẠM THAM NHŨNG VÀ CÁC TỘI PHẠM KHÁC VỀ CHỨC VỤ TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ

NGUYỄN CƯỜNG 
Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP, hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về các tội phạm tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ. Nghị quyết này có nhiều điểm mới và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.

Nhận hối lộ tình dục là một dạng hành vi tham nhũng

Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3 của Nghị quyết đã hướng dẫn cụ thể về các khái niệm: “*Lợi ích vật chất khác*” và “*Lợi ích phi vật chất*” quy định trong các tội phạm tham nhũng và các tội phạm về chức vụ. Theo đó: “*Lợi ích vật chất khác*” quy định tại các Điều 354, 358, 364 và 366 của Bộ luật Hình sự là lợi ích vật chất không phải là tài sản quy định tại Điều 105 của Bộ luật Dân sự. Ví dụ: Hối lộ bằng cách tài trợ kinh phí đi du học, đi du lịch, ... “*Lợi ích phi vật chất*” quy định tại Điểm b Khoản 1 các Điều 354, 358, 364, 365 và 366 của Bộ luật Hình sự là những lợi ích không phải lợi ích vật chất. Ví dụ: Hối lộ bằng cách tặng thưởng, đề xuất tặng thưởng các danh hiệu, giải thưởng; bầu, cử, bổ nhiệm chức vụ; nâng điểm thi; hứa hẹn cho tốt nghiệp, cho đi học, đi thi đấu, đi biểu diễn ở nước ngoài; hối lộ tình dục,...

Không áp dụng mức cao nhất của khung hình phạt đối với người đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ

Tại Điều 5 quy định về nguyên tắc xử lý đối với tội phạm tham nhũng, tội phạm khác về chức vụ, Nghị quyết nêu rõ: Trong quá trình tố tụng, người phạm tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và đã hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì không áp dụng mức cao nhất của khung hình phạt mà người phạm tội bị truy tố, xét xử. Trước đó tại Điều 2, Nghị quyết cũng đã hướng dẫn: “*Chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ*” là trường hợp người phạm tội đã tự mình nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ sau khi phạm tội. Cũng được coi là chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư

tài sản tham ô, nhận hối lộ đối với trường hợp người phạm tội sau khi phạm tội đã tác động để cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em, những người thân khác nộp lại hoặc không phản đối việc cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em, những người thân khác nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản mà mình tham ô, nhận hối lộ.

Chính sách đặc biệt đối với người muốn đổi mới, dám đột phá

Khoản 3 Điều 5 của Nghị quyết quy định: Xem xét áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt miễn hình phạt theo quy định tại Điều 59 của Bộ luật Hình sự đối với trường hợp người phạm tội có ít nhất 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự hoặc người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Người phạm tội không vì



động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác, mà chỉ vì muốn đổi mới, dám đột phá vì sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

- Người phạm tội là người có quan hệ lệ thuộc (như cấp dưới đối với cấp trên, người làm công hưởng lương, chấp hành nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp trên), không ý thức được đầy đủ hành vi phạm tội của mình, không vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác, không được hưởng lợi; đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, tích cực hợp tác với cơ quan có thẩm quyền, góp phần có hiệu quả vào việc điều tra, xử lý tội phạm;

- Người phạm tội đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, tích cực hợp tác với cơ quan có thẩm quyền, góp phần hạn chế thiệt hại, chủ động nộp lại toàn bộ tài sản chiếm đoạt, đã khắc phục toàn bộ hậu quả và đã bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra.

Xử lý người vừa có hành vi tham nhũng vừa có hành vi rửa tiền

Điều 7 của Nghị quyết quy định: Trường hợp người sử dụng tài sản do tham nhũng mà có để thực hiện một trong các hành vi rửa tiền quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự thì ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm tương ứng quy định tại Chương XXIII của Bộ luật Hình sự, người phạm tội còn bị truy cứu trách nhiệm

hình sự về tội rửa tiền theo quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự. Ví dụ: Nguyễn Văn A có hành vi tham ô số tiền 5.000.000.000 đồng, sau đó A dùng số tiền này đầu tư, kinh doanh bất động sản để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền đã tham ô. Trường hợp này, A bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tham ô tài sản quy định tại Điều 353 và tội rửa tiền quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự.

Xử lý trường hợp nhiều lần thực hiện hành vi tham nhũng “vật”

Tại Điều 8, Nghị quyết quy định: Trường hợp một người thực hiện nhiều lần cùng một loại hành vi quy định tại Chương XXIII của Bộ luật Hình sự, nhưng mỗi lần trị giá tài sản chiếm đoạt, của hồi lộ, gây thiệt hại về tài sản dưới mức tối thiểu quy định để truy cứu trách nhiệm hình sự và không thuộc một trong các trường hợp khác để truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời trong các hành vi đó chưa có lần nào bị xử lý kỷ luật và chưa hết thời hiệu xử lý kỷ luật, nếu tổng trị giá tài sản chiếm đoạt, của hồi lộ hoặc thiệt hại bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự, thì người thực hiện nhiều lần cùng loại hành vi vi phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm tương ứng theo tổng trị giá tài sản chiếm đoạt, của hồi lộ hoặc tài sản thiệt hại. Ví dụ: Ngày 15-8-2020,

Nguyễn Văn A có hành vi nhận hối lộ số tiền 1.500.000 đồng; ngày 15-9-2020, A tiếp tục nhận hối lộ số tiền 2.500.000 đồng; ngày 30-12-2020, A lại tiếp tục nhận hối lộ số tiền 4.500.000 đồng bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện. Các hành vi này của A đều chưa bị xử lý kỷ luật và chưa hết thời hiệu xử lý kỷ luật. Trường hợp này, tổng số tiền nhận hối lộ của A được xác định là 8.500.000 đồng nên A bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 354 của Bộ luật Hình sự.

Áp dụng ngay biện pháp để thu hồi tài sản tham nhũng

Khoản 3 Điều 5 của Nghị quyết quy định: Sau khi thụ lý vụ án, tòa án phải xem xét áp dụng ngay biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội nếu các tài sản này chưa bị áp dụng biện pháp cưỡng chế trong giai đoạn điều tra, truy tố.

Các hướng dẫn mới nêu trên về các tội phạm tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ tại Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sẽ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác đấu tranh phòng chống các tội phạm tham nhũng, chức vụ trong thời gian tới □



PHỐI HỢP TỔ CHỨC PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM, MỘT GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH TƯ PHÁP

LÊ THỊ QUỲNH HOA

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh



Phiên tòa rút kinh nghiệm kết hợp trình chiếu tài liệu, chứng cứ

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 06 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, công tác cải cách tư pháp đã được Ngành Kiểm sát Hà Tĩnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn Ngành đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng

công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là trong lĩnh vực giải quyết các vụ án hình sự, trọng tâm là nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Trong đó, việc phối hợp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hình sự được coi là một trong những giải pháp quan trọng, hiệu quả rõ nét nhất trong thời gian vừa qua.

Ngay từ những năm đầu thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh đã sớm có chủ trương, kế hoạch chỉ đạo thống nhất trong toàn Ngành phải luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực, chủ động phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp lựa chọn các vụ án theo các tiêu chí đã được xác định để thống nhất tổ chức các



phiên tòa rút kinh nghiệm với mục đích nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, góp phần chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, đảm bảo phiên tòa xét xử đúng quy định của pháp luật; khẳng định và phát huy vị thế của Viện kiểm sát trong hoạt động tố tụng, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm cũng là một phương thức đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ hiệu quả và tiết kiệm. Thông qua các phiên tòa rút kinh nghiệm đã trực tiếp bồi dưỡng, rèn luyện cho Kiểm sát viên về kỹ năng tranh tụng và kiểm sát hoạt động xét xử; giúp cán bộ, Kiểm sát viên rút ra được những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục, những ưu điểm cần phát huy, đồng thời, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế phong phú, bổ ích, từ đó tự tin, bản lĩnh, chủ động hơn trong hoạt động tranh tụng, thể hiện được vai trò của cơ quan Nhà nước thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ, trong đó có việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm đã được Viện KSND hai cấp quan tâm thực hiện. Các đơn vị đã

tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến đến toàn Ngành; kết hợp với việc trình chiếu tài liệu, chứng cứ thông qua các hồ sơ đã được số hóa. Việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến không chỉ tiết kiệm kinh phí, mà còn giúp mở rộng phạm vi tham gia của các đơn vị Viện KSND hai cấp so với các phiên tòa rút kinh nghiệm trong nội bộ đơn vị hoặc rút kinh nghiệm theo cụm. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức phiên tòa; đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành.

Để một phiên tòa rút kinh nghiệm được tổ chức thành công, có nhiều yêu cầu được đặt ra mang tính toàn diện. Trước hết, các vụ án được lựa chọn để xét xử rút kinh nghiệm thường phải là các vụ án phức tạp, vụ án có luật sư tham gia bào chữa; đồng thời, vụ án phải đảm bảo yếu tố “điển hình”, xét xử những loại tội phạm phổ biến, những tội phạm có chiều hướng gia tăng hoặc cần tập trung đấu tranh ngăn chặn, để các Kiểm sát viên, cán bộ nghiệp vụ có thể học tập, rút kinh nghiệm cho các phiên tòa sau này. Kiểm sát viên tham gia phiên tòa rút kinh nghiệm phải có sự chuẩn bị tốt từ giai đoạn điều tra, truy

tố, xét xử; nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, nắm vững các tài liệu chứng cứ, các tình tiết buộc tội, gỡ tội ngay từ giai đoạn điều tra cho đến khi thẩm vấn công khai tại phiên tòa; dự thảo đề cương xét hỏi, luận tội đảm bảo chất lượng; rèn luyện phong thái, tâm thế chủ động, linh hoạt ứng biến để xử lý các tình huống phát sinh tại phiên tòa. Đồng thời, Kiểm sát viên phải nắm vững trình tự, thủ tục tố tụng tại phiên tòa; chủ động phát hiện thiếu sót của Hội đồng xét xử, những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng khác để kịp thời yêu cầu bổ sung, khắc phục; đảm bảo cho phiên tòa diễn ra đúng trình tự, thủ tục tố tụng quy định.

Việc tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm án hình sự trong thời gian qua (giai đoạn 2016-2020, các đơn vị Viện KSND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức 521 phiên tòa rút kinh nghiệm án hình sự, trong đó có 56 phiên tòa rút kinh nghiệm theo địa bàn cụm huyện và 5 phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến đến 13/13 đơn vị cấp huyện) đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, đặc biệt là chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên. Minh chứng từ thực



tiền cho thấy, với các đơn vị thường xuyên tổ chức xét xử rút kinh nghiệm cho Kiểm sát viên, thì không những hiệu quả công tác của đơn vị mà kỹ năng, chất lượng hoạt động nghiệp vụ của đội ngũ Kiểm sát viên cũng được nâng lên rõ rệt. Những mặt hạn chế trước đây của Kiểm sát viên tại các phiên tòa như: Chất lượng xét hỏi của một số Kiểm sát viên chưa cao; một số Kiểm sát viên chưa chủ động, linh hoạt khi tham gia tranh luận dẫn đến chất lượng, hiệu quả tranh tụng còn hạn chế... đến nay đã được khắc phục. Chất lượng tranh tụng của Kiểm

sát viên ngày càng được nâng cao: Kiểm sát viên đã chủ động trong việc xét hỏi bị cáo tại phiên tòa để làm sáng tỏ hành vi phạm tội của bị cáo; chủ động tranh luận, đối đáp những vấn đề do luật sư, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác đưa ra tại phiên tòa. Qua các phiên tòa rút kinh nghiệm, lãnh đạo các đơn vị cũng thấy được những mặt mạnh và điểm yếu của Kiểm sát viên trong đơn vị mình để theo dõi, đánh giá cán bộ một cách chính xác, toàn diện, từ đó phân công cán bộ, Kiểm sát viên phù hợp năng lực, kinh nghiệm và có phương

hướng đào tạo bồi dưỡng để Kiểm sát viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh nghề nghiệp. Đồng thời qua đó cũng đề cao vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo các đơn vị trong chỉ đạo, giải quyết vụ án. Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Viện KSND và Tòa án nhân dân cùng cấp; giữa Viện KSND tỉnh, phòng nghiệp vụ và Viện KSND cấp huyện, góp phần hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của hệ thống cơ quan tư pháp, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp đặt ra trong tình hình hiện nay □



Toàn cảnh phiên tòa trực tuyến do VKSND tỉnh tổ chức



ĐỨC THỌ TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HUYỆN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO TRƯỚC NĂM 2025

TRẦN QUANG TUẤN 
TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Thọ lần thứ XXX đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó Chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được khẳng định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.



Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cùng đoàn tham quan khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Châu Nội

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, Đức Thọ là huyện thứ 3 trong toàn tỉnh được công nhận

huyện đạt chuẩn nông thôn mới, có 100% xã chuẩn nông thôn mới, 02 xã nông thôn mới nâng cao, 01 xã được các sở, ngành cấp tỉnh đánh giá đạt các tiêu chí nông

thôn mới kiểu mẫu; đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng lên, an ninh trật tự được giữ vững. Về Đức Thọ hôm nay, chúng ta thấy một miền quê có nhiều đổi



mới, hệ thống đường giao thông cơ bản khép kín trong toàn huyện; khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp tạo nên một vùng quê trù phú, an lành, đáng sống; tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển; nhiều mô hình kinh tế, sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất kinh doanh theo các vùng sinh thái đem lại hiệu quả, bước đầu xác định và tạo ra được các sản phẩm chủ lực của huyện; thu nhập bình quân của người dân đạt 41,52 triệu đồng/người/năm (cuối năm 2020), đến nay có 10 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên... Tất cả những điều ấy đã minh chứng cho sự lãnh đạo đúng đắn và tinh thần đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Với quan điểm nhất quán, xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc, huyện Đức Thọ tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới với mục tiêu phân đấu nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ít nhất 53,33% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Xây dựng Thị trấn Đức Thọ đạt chuẩn văn

minh đô thị bền vững, hướng tới đạt đô thị loại IV. 100% xã có sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao trở lên; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 65 - 70 triệu đồng. Để đạt được các mục tiêu đó, đòi hỏi sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết chung sức, cùng ý chí của toàn thể Nhân dân; mỗi cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể phải xây dựng cho mình một chương trình hành động cụ thể, có kế hoạch, lộ trình và giải pháp rõ ràng để tổ chức, thực hiện các tiêu chí, nội dung trên từng lĩnh vực.

Cấp ủy huyện bám sát các giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để xây dựng các giải pháp cụ thể, trong đó trọng tâm tập trung vào các nhóm giải pháp như sau:

Thứ nhất, tập trung công tác tuyên truyền và xây dựng kế hoạch, đề án. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xã hội, không ngừng nâng cao vai trò, ý thức của người dân, vận dụng sáng tạo, linh hoạt và đa dạng hóa trong công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Chỉ đạo các địa phương

xây dựng kế hoạch chi tiết, lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành các tiêu chí; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu. Trước mắt phải duy trì bền vững đạt chuẩn các tiêu chí huyện nông thôn mới, chỉ đạo ít nhất 50% số xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xây dựng đồng loạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, cải tạo cảnh quan môi trường, hình thành các giá trị văn hóa cộng đồng nông thôn mới...

Thứ hai, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Khai thác tối đa tiềm năng lợi thế, phát triển các sản phẩm chủ lực vùng, địa phương thành sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao, khẳng định giá trị và thương hiệu, từng bước đưa sản phẩm OCOP của huyện vươn ra thị trường trong và ngoài tỉnh.

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại thu hút đầu tư vào sản xuất kinh doanh trong các cụm, điểm công nghiệp đã được phê duyệt. Ưu tiên cho các dự án công nghệ cao, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm, công nghiệp phụ trợ, các



doanh nghiệp thu hút nhiều lao động, ít gây ô nhiễm môi trường vào đầu tư sản xuất.

Thứ ba, tăng cường huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Tập trung ưu tiên thực hiện quy hoạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông kết nối nông thôn với đô thị, cũng như đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, làng nghề; đồng thời tranh thủ tối đa nguồn lực đóng góp của người dân, kêu gọi, huy động nguồn lực từ bên ngoài, của doanh nghiệp, của con em xa quê...

Tăng thu ngân sách địa phương bằng tiếp tục tạo thêm nguồn vốn từ quỹ đất; tạo điều kiện để phát triển doanh nghiệp, nhất là khu vực tư nhân; phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tăng cường liên doanh, liên kết sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho người dân theo chuỗi giá trị và nâng cao giá trị, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu.

Ưu tiên triển khai lồng ghép tốt các nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn với nguồn vốn thuộc Chương trình nông

thôn mới để phát huy hiệu quả đầu tư; xây dựng, ban hành chính sách phù hợp thực tiễn, trong đó ưu tiên hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, trực tiếp phục vụ phát triển sản xuất.

Thứ tư, quan tâm phát huy tiềm năng lợi thế phát triển thương mại dịch vụ, du lịch, văn hóa - giáo dục - y tế và bảo vệ môi trường. Tăng cường xã hội hoá xây dựng đầu tư các trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng văn hoá - thể thao, y tế, trường học. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; xây dựng, phát triển các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cơ sở văn hoá. Khai thác tốt các tiềm năng du lịch, đa dạng hoá các loại hình dịch vụ - du lịch trên cơ sở lợi thế du lịch sinh thái, tâm linh, di tích lịch sử, văn hoá, làng nghề trên địa bàn, tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch của huyện với các địa phương trong, ngoài tỉnh và cả nước.

Quan tâm đầu tư và kiểm tra môi trường tại cụm công nghiệp, làng nghề, làm tốt công tác tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình; triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

Thứ năm, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ

hiện đại. Lồng ghép và ưu tiên hỗ trợ nguồn lực thực hiện các tiêu chí tạo nên sự phát triển đột phá với mục tiêu đưa nền kinh tế - xã hội huyện Đức Thọ phát triển bền vững xứng tầm; phát huy mạnh mẽ nội lực để xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương tạo điều kiện thuận lợi nhất trong phát triển sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện chương trình tại cơ sở, đặc biệt phát huy vai trò công tác phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể và giám sát của Nhân dân.

Mục tiêu đặt ra cho thời gian tới là rất cao, trong quá trình triển khai sẽ đặt ra những khó khăn, thách thức cho Đảng bộ và Nhân dân huyện Đức Thọ. Nhưng tin tưởng rằng với sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, của Tỉnh, phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua cùng với tinh thần đoàn kết của Nhân dân và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện Đức Thọ sẽ sớm đạt được mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX đề ra - xây dựng Đức Thọ đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao trước năm 2025 □



NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG TRÊN ĐỊA BÀN BIÊN GIỚI TỈNH HÀ TĨNH

Đại tá NGUYỄN THÁI BÌNH

Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh có 164,488 km đường biên giới giáp với 2 tỉnh Bôlykhăm xay và KhămMuôn, nước CHDCND Lào và 137 km bờ biển, trong những năm qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn biên giới của tỉnh Hà Tĩnh có những diễn biến hết sức phức tạp, tác động đến tâm tư nguyện vọng, tạo dư luận trong quần chúng Nhân dân. Nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tuyên truyền vận động quần chúng Nhân dân ổn định tình hình, mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.



Cán bộ, chiến sỹ BDBP Hà Tĩnh tuyên truyền về đường biên mốc quốc giới cho bà con 2 bên biên giới Hà Tĩnh - Bôlykhăm xay

Khu vực biên giới của tỉnh Hà Tĩnh gồm 41 xã, phường, thị trấn Biên phòng, thuộc 09 huyện, thị xã biên giới, bờ biển, trong những

năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, khu vực biên giới được đầu tư phát triển với nhiều dự án kinh tế lớn như: Khu Kinh tế Vũng Áng, Khu Kinh tế cửa

khẩu Cầu Treo, dự án thủy lợi - thủy điện Ngàn Trươi - Cẩm Trang... đã góp phần làm thay đổi bộ mặt các xã, phường, thị trấn biên giới và nâng cao đời sống của Nhân dân, nhưng



cũng làm phát sinh nhiều vấn đề mới cần tập trung giải quyết như vận động Nhân dân di dời tái định cư, giải phóng mặt bằng cho các dự án, vấn đề bảo vệ môi trường, thực hiện chính sách giao đất, giao rừng... Bên cạnh đó, lợi dụng những sơ hở, thiếu sót của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong giải phóng mặt bằng, tái định cư..., các thế lực thù địch cấu kết với các đối tượng cực đoan, kích động quần chúng Nhân dân tụ tập đông người, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH) trên địa bàn một số huyện; hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội gia tăng, nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy có những diễn biến phức tạp. Tình hình trên đặt ra những yêu cầu mới trong công tác vận động quần chúng ở khu vực biên giới của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của quần chúng Nhân dân đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng ở khu vực biên giới, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân trong tham gia quản lý,

bảo vệ biên giới, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương và các lực lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vận động Nhân dân di dời tái định cư, giải phóng mặt bằng cho các dự án tại các khu kinh tế và các dự án kinh tế trọng điểm, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Bám sát tình hình địa bàn, xây dựng mối quan hệ gắn bó với các chức sắc, chức việc trong đạo công giáo, người có uy tín trong các dòng họ, trong cộng đồng dân cư, phát huy vai trò của họ trong tuyên truyền, vận động và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017 - 2021”, góp phần nâng cao hiểu biết về pháp luật cho cán bộ và Nhân dân ở khu vực biên giới, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân về chủ quyền, lãnh thổ, mốc, quốc giới.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, sát với đặc điểm trên hai tuyến biên giới, bờ biển. Thông qua đó đã có 122 tập thể và 11.854 hộ gia đình tham gia ký kết, đăng ký thực hiện mô hình “Tự quản đường biên, mốc quốc giới”; 921 tổ với 6.260 người tham gia “Tổ tự quản an ninh trật tự ở thôn, xóm”; 268 tổ với 2.166 thuyền viên tham gia “Tổ tàu, thuyền an toàn” vừa đánh bắt thủy, hải sản vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; 24 tổ bến bãi an toàn, đảm bảo an ninh trật tự tại các bến bãi. Phân công 218 đảng viên phụ trách 1.057 hộ gia đình trên địa bàn biên giới.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân, Bộ đội Biên phòng đã tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới như: Tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng hệ thống trạm xá quân dân y kết hợp, xây dựng các mô hình tổ công tác cắm bản Rào Tre, xã Hương Liên giúp dân phát triển sản xuất, chăm sóc sức khỏe, ổn định cuộc sống của đồng bào dân tộc Chứt; câu lạc bộ tình thương



tại xã Sơn Kim 1, giúp đỡ những người làm lỡ hòa nhập cộng đồng, xây dựng các mô hình, Chương trình đạt hiệu quả như chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; Chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng” đỡ đầu 50 cháu có hoàn cảnh khó khăn (*trong đó đỡ đầu 44 cháu mỗi cháu 500.000đ/tháng và 06 cháu đưa về đơn vị nuôi, chăm sóc và tiếp tục đi học*). Đặc biệt thực hiện Chương trình “Bộ đội Biên phòng chung tay xây dựng Nông thôn mới”, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đề ra chủ trương Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đỡ đầu một đến hai xã biên giới, các đồn Biên phòng đỡ đầu 1 đến 2 thôn, xóm, vận động cán bộ, chiến sỹ đóng góp, tranh thủ sự ủng hộ của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động được hàng chục tỷ đồng và hàng nghìn ngày công của cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ các xã về đích xây dựng Nông thôn mới như xã Sơn Kim 1, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn; xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê; xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh; xã Kỳ Hà, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh. Hiện nay Bộ đội Biên phòng tỉnh đang nhận đỡ đầu xã Hương Liên, huyện Hương Khê và giúp đỡ các xã trên địa bàn biên giới xây dựng Nông thôn mới, để

lại ấn tượng tốt đẹp đối với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương ở khu vực biên giới.

Việc thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, nhất là sức mạnh của quần chúng Nhân dân trong việc quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, nhận thức và hiểu biết về pháp luật, ý thức về chủ quyền lãnh thổ, mốc quốc giới của Nhân dân được nâng lên, hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, hoạt động ngày càng hiệu quả, xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Nhân dân tích cực, tự giác tham gia bảo vệ biên giới, nhất là phong trào tố giác tội phạm, đã cung cấp cho lực lượng Bộ đội Biên phòng nhiều nguồn tin có giá trị, là cơ sở để đơn vị xác lập và đấu tranh thắng lợi nhiều chuyên án, vụ án, mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân vùng biên giới. Mỗi quan hệ đoàn kết gắn bó quần dân ngày càng bền chặt, nền Biên phòng toàn dân được củng cố vững chắc.

Thời gian tới, tình hình trong nước, trong tỉnh, nhất là tình hình trên hai tuyến biên giới, bờ biển có thể diễn biến phức tạp, nhất là các dự án phát triển kinh tế của tỉnh tiếp tục được triển khai liên quan đến công tác giải phóng

mặt bằng tái định cư. Đặc biệt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... Những vấn đề trên, sẽ phát sinh nhiều yếu tố phức tạp mới, tác động chi phối đến nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, trong đó có nhiệm vụ công tác Biên phòng của Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và quần chúng Nhân dân trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng ở khu vực biên giới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, trong đó cần nắm chắc đối tượng tuyên truyền từ đó xác định nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng. Bám sát thực tiễn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, dư luận của quần chúng Nhân dân để tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả, tạo sự đồng

(Tiếp theo trang 32)



PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH TRONG BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

Thiếu tướng NGUYỄN ĐỨC TỚI

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tỉnh Hà Tĩnh



Cựu chiến binh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 09/NQ-CCB của TW hội cựu chiến binh Việt Nam

Với nhận thức sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Hội Cựu chiến binh (CCB) toàn Tỉnh luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; nhất là tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và

Nhân dân tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quá trình xây dựng và phát triển toàn Hội hiện có trên 79.900 hội viên, sinh hoạt tại 287 tổ chức Hội cơ sở và 2.038 Chi hội. Phần đông hội viên CCB trải qua rèn luyện,

thử thách trong chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, luôn mang trong mình bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, có kiến thức, kinh nghiệm trong đấu tranh với các loại tội phạm; đây là điều kiện thuận lợi cho Hội tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.



Theo đó, Hội CCB các cấp đã thường xuyên tổ chức cho cán bộ, hội viên quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên làm tốt công tác thông tin thời sự, nhất là về âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Quán triệt chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo đảm ANTT, Thường trực Tỉnh hội đã chỉ đạo tổ chức “*hoạt động của lực lượng CCB nông cốt*” tại 100% xã, phường, thị trấn, với sự tham gia của hơn 13.000 cán bộ, hội viên. Tập trung tuyên truyền giữ gìn ANTT và sẵn sàng phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý mọi tình huống phức tạp. Tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt phong trào: “*Toàn dân bảo vệ ANTT*”, “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*”; cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh*”, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự ở địa phương.

Động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương; đóng góp hàng ngàn ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, qua đại hội gần 6 ngàn cán bộ, hội viên Cựu chiến binh được tin nhiệm bầu vào cấp

ủy đảng. Tham gia xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Phong trào “*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*”, toàn Hội đã tổ chức xây dựng được 1.425 “*tổ an ninh trật tự*”, 275 mô hình “*Dân vận khéo*”, 1.265 đoạn đường “*CCB tự quản*”, hoạt động thiết thực, phù hợp với từng địa bàn dân cư; như mô hình: “*CCB với an ninh trật tự*”, “*CCB với an ninh vùng giáo*”, “*Tiếng kèn an ninh*”, “*CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông*”... Thực hiện có hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Phối hợp giải quyết hàng trăm vụ tranh chấp, mâu thuẫn; tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông tại các địa phương; cảm hóa, giáo dục hàng trăm đối tượng được tha tù, trại giáo dưỡng về phường, xã; góp phần tích cực thực hiện Cuộc vận động “*Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTT*”, khẳng định vai trò, hình ảnh tốt đẹp của “*Bộ đội Cụ Hồ*” trong Nhân dân.

Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời định hướng cho cán bộ, hội viên CCB trước những diễn biến phức tạp, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư

tưởng và hành động. Tuyên truyền cán bộ, hội viên nêu cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu thủ đoạn “*Diễn biến hòa bình*” của các thế lực thù địch. Tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ, thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Hội các cấp đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an tổ chức thi đua “*3 không*”: Không vi phạm pháp luật ATGT, không có tệ nạn ma túy, không đánh bài ăn tiền. Thông qua hội họp, sinh hoạt, tập huấn và hệ thống phát thanh tại địa bàn thôn, xóm, khối phố, lồng ghép tuyên truyền tình hình tội phạm; tổ chức cho gia đình hội viên ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy, các chất gây nghiện, không mắc các tệ nạn xã hội, gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; hàng ngàn hội viên CCB được cấp ủy các cấp tôn vinh khen thưởng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong



cách Hồ Chí Minh. 100% tổ chức Hội đạt trong sạch vững mạnh, trên 50% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, 99% hội viên đạt gương mẫu, 98% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Với phương châm mỗi hội viên CCB là một chiến sỹ tích cực tham gia giữ gìn ANTT, các cấp Hội chủ động phối hợp với các Ban, ngành chức năng tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia phát hiện, phòng ngừa, tố giác tội phạm, giúp chính quyền và lực lượng Công an kịp thời ngăn chặn, xử lý có hiệu quả nhiều vụ việc về ANTT; giúp đỡ, động viên các đối tượng được tha tù, trại giáo dưỡng trở về tái hòa nhập cộng đồng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân, nhiều hội viên được các cấp tuyên dương, khen thưởng trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Trong thời gian tới, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, tội phạm và tệ nạn xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự ATXH phải được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có Hội CCB. Để góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm

vụ trên, Hội CCB toàn tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 28-CT/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tô quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong tình hình mới”; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”.

Hai là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTT”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đề cao cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi

sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa”; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ba là triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với các đơn vị, ban, ngành chức năng. Nhất là phối hợp với Công an, Ban ATGT trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTT” và Cuộc vận động “CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTT, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Bốn là thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, gây rối của các thế lực phản động, thù địch. Kịp thời tham mưu cho chính quyền, các ngành chức năng xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Phát huy vai trò của tổ - đội “CCB nòng cốt” trong tuyên truyền, vận động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân □



LUẬT HOÀ GIẢI ĐỐI THOẠI TẠI TOÀ ÁN - CHẾ ĐỊNH ƯU VIỆT ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU KIỆN - BƯỚC ĐI ƯU TIÊN TRONG CẢI CÁCH TƯ PHÁP

PHAN THỊ NGUYỆT THU 
Chánh án TÁND tỉnh Hà Tĩnh



Đ/c Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh trao quyết định bổ nhiệm hòa giải viên

Tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp, khiếu kiện luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, được xác định trong nhiều văn kiện quan trọng về cải cách tư pháp: Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến

lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03-6-2017 Hội nghị lần thứ năm

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03-6-2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định



hướng xã hội chủ nghĩa.

Sau khi thực hiện thí điểm thành công Trung tâm Hòa giải, đối thoại tại Tòa án ở 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (gọi tắt là Luật) đã được xây dựng và được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Luật gồm 04 chương, 42 điều, quy định về nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải, đối thoại; quyền, nghĩa vụ của Hòa giải viên, các bên tham gia hòa giải, đối thoại; trách nhiệm của Tòa án trong hoạt động hòa giải, đối thoại; trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại và công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án.

Hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án được thực hiện trước khi Tòa án thụ lý vụ án do hòa giải viên tiến hành đối với các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, việc yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, vụ án hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính trừ những trường hợp:

“1. Yêu cầu đòi bồi thường do gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước.

2. Vụ việc phát sinh từ giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của luật hoặc trái đạo đức xã hội.

3. Người khởi kiện, người yêu cầu, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được mời tham gia hòa giải, đối thoại hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan hoặc không thể tham gia hòa giải, đối thoại được vì có lý do chính đáng.

4. Một bên vợ hoặc chồng trong tranh chấp ly hôn là người mất năng lực hành vi dân sự.

5. Một trong các bên đề nghị không tiến hành hòa giải, đối thoại.

6. Một trong các bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính.

7. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.” (Điều 19 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án).

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án là một cơ chế pháp lý mới, một chế định nhân văn, ưu việt, giúp giải quyết triệt để, hiệu quả các tranh chấp một cách văn minh, thân thiện và lịch sự mà không phải thông qua con đường tố tụng tại Tòa án. Khi tiến hành Hoà giải, đối thoại các bên được phát

huy tối đa tự do ý chí và khả năng tự định đoạt. Người khởi kiện cũng không phải chịu bất kỳ một chi phí nào mà chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án do ngân sách nhà nước bảo đảm, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật như: Tranh chấp về kinh doanh, thương mại có giá ngạch; chi phí khi các bên thống nhất lựa chọn địa điểm hòa giải, đối thoại ngoài trụ sở Tòa án; chi phí khi Hòa giải viên xem xét hiện trạng tài sản liên quan đến vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính mà tài sản đó nằm ngoài phạm vi địa giới hành chính của tỉnh nơi Tòa án có thẩm quyền giải quyết có trụ sở; chi phí phiên dịch tiếng nước ngoài. Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành có hiệu lực pháp luật và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính.

Trong bối cảnh các khiếu kiện hành chính, tranh chấp dân sự ngày càng tăng, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp, xảy ra trên các lĩnh vực khác nhau. (Theo số liệu báo cáo công tác xét xử hàng năm của Toà án hai cấp tỉnh Hà Tĩnh tình hình thụ lý án hành chính, dân sự sơ thẩm năm 2018: 1712 vụ việc; năm 2019: 1772 vụ việc;



năm 2020: 1888 vụ việc; 6 tháng đầu năm 2021: 824 vụ). Việc tổ chức hoà giải, đối thoại theo tổ tụng dân sự, tổ tụng hành chính gặp nhiều khó khăn như: Người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức hoặc người được uỷ quyền theo quy định của pháp luật (theo Điều 60 Luật tổ tụng hành chính, Điều 85 Bộ luật tố tụng dân sự) vắng mặt thì không tiến hành hoà giải được, việc hoà giải, đối thoại bắt buộc phải được lập thành biên bản; trước khi hoà giải, đối thoại Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đương sự về thời gian, địa điểm, nội dung tiến hành phiên hoà giải, đối thoại.

Việc tổ chức hoà giải, đối thoại linh hoạt theo Luật này sẽ khắc phục được những khó khăn trên như: Phương thức hoà giải, đối thoại được tiến hành linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm của mỗi loại vụ việc; phiên hoà giải, đối thoại có thể được thực hiện bằng hình thức trực tiếp hoặc hình thức phù hợp khác theo đề nghị của các bên; hoà giải viên có thể tiến hành hoà giải, đối thoại ở thời điểm nào mà các bên thấy phù hợp, không bắt buộc phải thu thập đầy đủ chứng cứ mới hoà giải; tùy

theo mỗi vụ việc cụ thể, Hoà giải viên sẽ xác định thời điểm tiến hành hoà giải, có thể tiến hành trong giờ làm việc hoặc ngoài giờ làm việc, quan trọng là tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả các bên có thể tham gia hoà giải, đối thoại; có thể tiến hành hoà giải, đối thoại tại phòng hoà giải hoặc ở địa điểm khác mà các bên đã thống nhất, hoà giải viên tôn trọng sự thống nhất về việc chọn lựa địa điểm hoà giải của các bên. Vì vậy, hoà giải, đối thoại thành công hạn chế được tình hình khiếu kiện kéo dài qua nhiều cấp, ảnh hưởng đến thời gian, công sức của người dân cũng như các cơ quan có thẩm quyền, góp phần hàn gắn những mâu thuẫn, xây dựng khối đoàn kết trong Nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Việc tiến hành hoà giải đối thoại do đội ngũ hoà giải viên là những người đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật Hoà giải, đối thoại tại Tòa án được Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm. Họ là những người đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên; luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh

nghiệm trong lĩnh vực công tác; người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư. Có kinh nghiệm, kỹ năng hoà giải, đối thoại. Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải, đối thoại do cơ sở đào tạo của Tòa án nhân dân tối cao cấp. Vì vậy, người dân có thể yên tâm gửi gắm niềm tin khi bước đầu khởi kiện tại Tòa án. Nếu hoà giải, đối thoại không thành thì hoà giải viên chuyển đơn và tài liệu kèm theo cho Tòa án để tiến hành xem xét, thụ lý vụ việc theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, đảm bảo việc khởi kiện của người dân nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Có thể nói, Luật hoà giải, đối thoại tại Tòa án ra đời phù hợp với xu thế của thời đại; thu hút, phát huy nguồn nhân lực có kiến thức và kinh nghiệm trong xã hội tham gia phối hợp cùng Tòa án tiến hành hoà giải, đối thoại để giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính; góp phần nâng cao chất lượng; tăng tỷ lệ hoà giải thành, đối thoại thành và hiệu quả thi hành kết quả hoà giải, đối thoại, do đó được các cấp uỷ đảng, chính quyền hết sức quan tâm, Tòa án nhân dân tối cao lãnh đạo,



chỉ đạo sâu sát, Tòa án các cấp triển khai nhanh chóng, kịp thời để sớm đưa Luật đi vào cuộc sống.

Hiện nay, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Luật, tổ chức quán triệt và tuyên truyền Luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thông báo về việc tuyển chọn hòa giải viên trên Trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh và niêm yết tại các đơn vị, bổ nhiệm 35 hòa giải viên trong đó: Thẩm phán, Kiểm sát viên, Chấp hành viên đã nghỉ hưu (16 người), Luật sư (03 người), Hội thẩm nhân dân, những người có hiểu biết, có uy tín

trong cộng đồng dân cư (16 người). Đã chuyển sang hòa giải, đối thoại tại Tòa án 50 vụ việc (Dân sự 21 đơn, Hôn nhân và gia đình 26 đơn, Kinh doanh thương mại 01 đơn, Hành chính 02 đơn).

Tuy vậy, một trong những khó khăn ảnh hưởng đến việc triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại đó là thiếu về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc. Trụ sở làm việc của Tòa án tỉnh và nhiều Tòa án cấp huyện được xây dựng từ khi tách tỉnh, hiện nay đã xuống cấp, chật hẹp nên hầu hết các đơn vị phải sắp xếp lại phòng làm việc của cán bộ, công chức hoặc sử dụng phòng họp, phòng

tiếp công dân, phòng xét xử, hội trường... để bố trí phòng phục vụ cho hoạt động hòa giải, đối thoại.

Mặc dù công tác triển khai Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án đang ở những bước đầu, số lượng vụ việc được chuyển sang hòa giải, đối thoại tại Tòa án chưa nhiều nhưng với ý nghĩa thiết thực của Luật, việc lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng phương thức hòa giải, đối thoại tại Tòa án sẽ là xu thế ưu việt, bước đi ưu tiên trong cải cách tư pháp mà các bên cần lựa chọn trong quá trình giải quyết các tranh chấp tại Tòa án thời gian tới □

TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH ... (Tiếp theo trang 3)

ngày 21/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh và Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU, ngày 02/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Xây dựng chuyên mục “Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” trên hệ thống Cổng thông tin điện tử của địa phương, đơn vị nhằm đăng tải, tuyên truyền những nội dung về bầu cử để cán bộ, đảng viên, cử tri, Nhân dân dễ tiếp cận.

Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời xử lý tốt các vấn đề nảy sinh trước, trong và sau bầu cử. Phát hiện và chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, mọi

cán bộ, đảng viên và mỗi người dân cần thường xuyên nêu cao cảnh giác, chủ động đấu tranh, kịp thời phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động. Nâng cao khả năng “tự đề kháng”, tự bảo vệ chính mình trước các thông tin xấu, độc; có thái độ, trách nhiệm rõ ràng trước các luồng thông tin xấu lan truyền trên mạng xã hội trước, trong và sau thời điểm diễn ra cuộc bầu cử □



PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026

THU HÀ

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2021. Xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp ở Hà Tĩnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực, chủ động tham gia vào công tác chuẩn bị, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, MTTQ các cấp đã và đang thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các công việc được giao trong công tác bầu cử. Việc hiệp thương, lựa chọn người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp được tiến hành bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định về số lượng, cơ cấu thành phần, nhất là chất lượng người ứng cử. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cho hội nghị hiệp thương, từ kịch bản, nội dung, chương trình về công tác bầu cử; tham gia chuẩn bị dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các địa phương; tổ chức hội



Toàn cảnh hội nghị gặp mặt những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND.

nhị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú của người ứng cử; in ấn các văn bản thực hiện công tác hiệp thương; xây dựng các báo cáo đánh giá tình hình và tiến độ triển khai bầu cử... Đến thời điểm này, hội nghị hiệp thương các cấp đã lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng

cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo theo quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban TWMTTQ Việt Nam và Ban chỉ đạo bầu cử các cấp. So với nhiệm kỳ trước,



cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND đảm bảo hợp lý ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể; giảm tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở các cơ quan quản lý nhà nước; tăng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách. Xác định việc lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp là công việc rất quan trọng, nên MTTQ các cấp đã tiến hành hết sức chặt chẽ, kỹ lưỡng, theo đúng quy định; ngoài đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần, đặc biệt chú trọng về tiêu chuẩn, chất lượng người được giới thiệu ứng cử. Đối với đại biểu HĐND tỉnh, với danh sách chính thức những người ứng cử gồm 91 người, trong đó tỷ lệ nữ là 35,2%; trẻ tuổi 24,2%. Chất lượng người ứng cử được quan tâm, trong đó có 4 người có trình độ tiến sỹ; 52 người có trình độ thạc sỹ về chuyên môn, nghiệp vụ. Đối với đại biểu HĐND cấp huyện, có 690 người ứng cử, trong đó nữ chiếm tỷ lệ cao 43,4%; đại biểu HĐND cấp xã, có 8.395 người ứng cử, trong đó nữ chiếm tỷ lệ 41 %.

Ngay sau khi Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ủy ban bầu cử các cấp công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các

cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp sẽ tổ chức các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp thực hiện quyền vận động bầu cử đảm bảo đúng luật và thời gian quy định; đảm bảo dân chủ, công khai, bình đẳng và trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh việc thực hiện quy trình hiệp thương để lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, MTTQ các cấp trong tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, của HĐND cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn ĐBQH, tiêu chuẩn đại biểu HĐND để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp. Tăng cường nắm và phản ánh tình hình Nhân dân, dư luận xã hội; phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc, khó khăn của Nhân dân; không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận tham gia bầu cử đó

là thực hiện chức năng giám sát. Trong thời gian qua, MTTQ các cấp đã ban hành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác giám sát bầu cử; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử và các tổ chức thành viên cùng cấp thành lập các đoàn giám sát việc chuẩn bị, tình hình triển khai cho công tác bầu cử; công tác lãnh đạo, chỉ đạo; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; quy trình bầu cử, thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời nắm bắt tình hình, kết quả chuẩn bị công tác bầu cử; giúp các địa phương khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong các bước trong quy trình hiệp thương.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã đến, với tinh thần trách nhiệm trong thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử và các tổ chức phụ trách bầu cử, cùng với cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh góp phần để cuộc bầu cử diễn ra bình đẳng, dân chủ, an toàn, tiết kiệm và đúng pháp luật □



CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG TỘI PHẠM THAM NHŨNG, KINH TẾ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Thượng tá NGUYỄN DUY ĐÔNG 
Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh



Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Phòng Cảnh sát kinh tế

Trong những năm qua, với chính sách thu hút đầu tư, Hà Tĩnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh; nhiều dự án lớn, trọng điểm, mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế được triển khai với vốn đầu tư lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng. Sự phát triển về kinh tế của tỉnh

đã có những tác động không nhỏ liên quan đến an ninh trật tự nói chung, sự gia tăng về tội phạm tham nhũng, kinh tế nói riêng trên địa bàn tỉnh.

Từ thực tiễn công tác điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh trong những năm qua cho thấy, tình hình tội phạm tham nhũng, kinh tế xảy ra khá phức tạp trên nhiều lĩnh vực, nổi lên

trên một số lĩnh vực như: Xây dựng cơ bản; quản lý đất đai; đền bù giải phóng mặt bằng; thực hiện chính sách xã hội; thuế; ngân hàng; đấu thầu mua sắm trang thiết bị...

Công an tỉnh Hà Tĩnh luôn xác định công tác đấu tranh chống tội phạm tham nhũng, kinh tế là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo,



tổ chức thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đạt được những kết quả tích cực, phá thành công nhiều chuyên án về tham nhũng, kinh tế gây thất thoát tài sản rất lớn, như: Chuyên án liên quan đến sai phạm trong thực hiện Dự án chăn nuôi bò Bình Hà; chuyên án liên quan đến đấu thầu mua sắm thiết bị y tế..., được cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân ghi nhận, đánh giá cao, đáp ứng yêu cầu chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Chỉ tính riêng 5 năm (2015 - 2020), Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) hai cấp khởi tố mới 153 vụ, 208 bị can về các tội danh tham nhũng, kinh tế (tăng 69 vụ, 39 bị can so với 5 năm trước); gây thiệt hại tài sản gần 200 tỷ đồng. Điển hình như:

(1) Ngày 02/8/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phá chuyên án liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hào Hùng gây thiệt hại 32,34 tỷ đồng; ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 03 bị can về các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

(2) Ngày 18/9/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phá chuyên án liên quan đến sai phạm trong đấu thầu mua sắm thiết bị y tế; ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 09 bị

can về tội danh: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh và một số bệnh viện cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Quá trình điều tra các vụ án tham nhũng, kinh tế, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng điều tra, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm. Đối với các vụ án có khó khăn, vướng mắc, phức tạp, đều được lãnh đạo liên ngành tư pháp tỉnh thường xuyên trao đổi, họp bàn và có sự thống nhất cao về đường lối chỉ đạo điều tra, xử lý. Từ đó, chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng được nâng cao, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, hạn chế tối đa việc trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Từ kết quả điều tra các vụ án tham nhũng, kinh tế, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế - xã hội, từ đó kịp thời kiến nghị các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, sơ hở để đưa ra các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng phù hợp hơn.

Thông qua việc điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, Cơ quan Điều tra đã

xác minh, giải quyết tốt đơn thư tố cáo liên quan đến những tiêu cực, sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng; giải quyết, chi trả các chế độ chính sách; quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí nông thôn mới... Số đơn thư kéo dài, vượt cấp, tiềm ẩn phức tạp đã kịp thời được điều tra xác minh, giải quyết dứt điểm, vì vậy không để xảy ra “điểm nóng”.

Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục triển khai thực hiện nhiều dự án kinh tế - xã hội mang tầm cỡ Quốc gia và khu vực Đông Nam Á, Tình hình tội phạm tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục tiềm ẩn phức tạp trên các lĩnh vực, địa bàn kinh tế trọng điểm như: Xây dựng cơ bản; quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; thực hiện chính sách xã hội; thuế; tài chính, ngân hàng... Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế là vấn đề khó khăn, phức tạp, là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải tiến hành kiên trì, kiên quyết, liên tục, đúng pháp luật, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống tội phạm tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Công an tỉnh xác định:

(1) Cần huy động sức



Điều tra viên làm việc với đối tượng trong vụ án

mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo được cơ chế giám sát của Nhân dân; thường xuyên nắm chắc chủ trương của cấp ủy, chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chương trình, dự án đầu tư triển khai thực hiện trên địa bàn; các chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước liên quan đến lĩnh vực kinh tế để nắm vững và áp dụng đúng quy định pháp luật trong quá trình điều tra, xử lý, tránh sai sót, bị động.

(2) Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để Nhân dân thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong phát hiện, tố giác tội

phạm tham nhũng, kinh tế. Thường xuyên thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các hành vi, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm tham nhũng, kinh tế để mọi người cảnh giác, phòng ngừa, cung cấp thông tin cho Cơ quan điều tra.

(3) Tiến hành đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ. Tăng cường xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với các lực lượng chức năng khác như: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra, VKSND, TAND các cấp và các ban ngành liên quan trong phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng, kinh tế.

Kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội; những đối tượng chưa đủ yếu tố xử lý hình sự thì kịp thời kiến nghị các cấp, các ngành có liên quan xử lý hành chính nghiêm túc, triệt để, không để gây dư luận, bức xúc trong quần chúng Nhân dân.

(4) Chú trọng công tác đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp đấu tranh chống tội phạm tham nhũng, kinh tế phải đảm bảo các tiêu chuẩn chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo từng chuyên ngành, trên từng lĩnh vực cụ thể để vận dụng có hiệu quả vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao □



THÀNH PHỐ HÀ TĨNH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

TRẦN THỊ TRÀ GIANG 
Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy

Công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có ý nghĩa quan trọng, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Chính vì vậy, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, HĐND thành phố khóa XXI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bám sát nội dung 3 đợt tuyên truyền cụ thể theo khung Kế hoạch số 16-KH/ThU, ngày 22/02/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy (Đợt 1: Từ tháng 02/2021 đến hết tháng 3/2021; Đợt 2: Từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021; Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021); công tác tuyên truyền bầu cử đã được tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, gắn với các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong năm 2021; triển khai thực hiện nhiệm vụ của Thành phố, các địa phương, đơn vị và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

của Đảng.

Theo đó, các phòng, ban, ngành chức năng thành phố đã xây dựng, triển khai kế hoạch và khung kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử với mốc thời gian triển khai, thời gian hoàn thành, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện cụ thể, chi tiết. UBMTTQ và các đoàn thể thành phố tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, làm tốt công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm dân chủ, đúng quy định pháp

luật. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thành phố đến cơ sở làm tốt công tác cung cấp nội dung, thông tin, tài liệu về bầu cử cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân và đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các chi hội, chi đoàn v.v. Bám sát cơ sở, địa bàn, nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử để có những đề xuất, giải pháp kịp thời ngăn chặn những vấn đề nhạy cảm mới phát sinh.

Công tác tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được chú trọng tăng cường. Đến nay, Thành phố và các phường, xã, cơ quan, đơn vị đã tổ chức tuyên



truyền trực quan qua hệ thông pano, băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn, bảng điện tử tại các trục đường chính, các điểm trung tâm..., tạo không khí phấn khởi, tươi vui hướng về ngày bầu cử: Lắp đặt, thay mới, lên nội dung tuyên truyền bầu cử trên 99 pano tấm lớn và vừa, 69 pano hộp dựng chữ V, 62 pano hộp cột đèn giải phân cách tại các điểm trung tâm thành phố (cầu Cày, đường Nguyễn Hoàn Từ giao Hà Huy Tập, Cầu Phủ, Thạch Bình, Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh giao Nguyễn Công Trứ) và 15 phường, xã; xây dựng 16 cụm biểu tượng tại các khu vực trung tâm; 655 tấm pano cột điện; 13 cổng chào điện tử; 141 khẩu hiệu, 69 bảng led cơ quan, đơn vị; 100% cơ quan, đơn vị lên cờ trước trụ sở...

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Cổng thông tin điện tử, Bản tin thành phố, hệ thống truyền thanh phường, xã xây dựng các chương trình, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, tin bài về bầu cử. Tập trung tuyên truyền đậm nét về sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử; về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa

vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử; công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử và không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử; về các nội dung liên quan đến công tác đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước. Đã xây dựng 66 tin, bài, phóng sự phát trên hệ thống truyền thanh truyền hình, cổng thông tin điện tử, trang facebook “Hà Tĩnh Thành phố tôi yêu” và trên Bản tin cấp ủy Thành phố; 362 lượt tin, bài phát thanh, đăng tải trên hệ thống truyền thanh và trang thông tin điện tử phường, xã.

Tăng cường lồng ghép, tích hợp tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của thành phố và các địa phương, đơn vị, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước qua các diễn đàn, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hướng về ngày bầu cử. Cùng với đó, các ban, ngành, địa phương, đơn vị từ thành

phố đến cơ sở đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa, gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 với chủ đề “Tập trung phát triển nông nghiệp đô thị gắn với dịch vụ du lịch sinh thái; tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự đô thị; đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị”. Theo đó, các nội dung trọng tâm được chỉ đạo triển khai quyết liệt ngay từ những ngày đầu tháng, đầu quý: Nâng cao chất lượng đô thị loại II, phường văn minh đô thị, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh phong trào xã hội hóa trồng, chăm sóc cây xanh; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị. Thực hiện “mục tiêu kép” vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Thời gian tới, công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với tổ chức các



hoạt động, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4; Ngày Quốc tế Lao động 01/5; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021) và 30 năm tái lập tỉnh (1991-2021)... Theo đó, các nội dung thông tin, tuyên truyền trong đợt cao điểm sẽ được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả, nhất là thông qua hệ thống trực quan từ Thành phố đến

cơ sở. Tiếp tục kiểm tra, rà soát để bổ sung, mua mới cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên một số tuyến đường; kêu gọi vận động xã hội hóa lắp đặt thêm pano cột điện, cụm pano tuyên truyền về bầu cử; lên khẩu hiệu tuyên truyền sớm hơn so với kế hoạch tại Nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố, lên cờ trước ngày bầu cử 1 tháng tại một số khu vực công cộng, tuyến đường ...

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Thành phố đang tập trung nỗ lực phát huy kết quả đạt được,

khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 và phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 □

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ ... (Tiếp theo trang 17)

thuận trong Nhân dân.

Hai là, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành đoàn thể và cấp ủy, chính quyền và Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”, sát với đặc điểm, tình hình từng địa phương.

Ba là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” tập trung củng cố và

phát huy hiệu quả các mô hình đã xây dựng như “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”, “Tổ tự quản về an ninh trật tự ở thôn, bản”, “Tổ tàu thuyền an toàn” và tiếp tục phát huy tốt các mô hình, chương trình đạt hiệu quả cao.

Bốn là, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân”, xây dựng nền Biên phòng toàn dân gắn với nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới.

Năm là, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và xây dựng Nông thôn

mới, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng khu vực biên giới phát triển, giàu mạnh.

Biên giới quốc gia là thiêng liêng và bất khả xâm phạm, xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt chuyên trách. Do vậy cần phát huy vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp và của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống □



BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH HÀ TĨNH QUYẾT TÂM BẢO VỆ AN TOÀN TUYỆT ĐỐI BẦU CỬ ĐBQH VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

NGUYỄN ĐĂNG MONG

Ban chính, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2021. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước được Nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè các nước trên thế giới đặc biệt quan tâm.

Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục có những diễn biến, phức tạp, khó lường.

Trong nước và địa bàn Quân khu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội tiếp tục giữ vững ổn định phát triển, quốc phòng, an ninh được củng cố. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, số đối tượng phản động, cực đoan gia tăng các hoạt động gây mất ổn định chính trị xã hội. Tình hình an ninh nông thôn, đô thị vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp. Hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, hoạt động tén dụng đen, tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy ngày càng gia tăng.

Vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tội phạm công nghệ cao, an ninh mạng... sẽ ảnh hưởng đến công tác bảo vệ bầu cử.

Dự kiến địa bàn Hà Tĩnh trong thời gian tới, lợi dụng “Dân chủ nhân quyền, tự do tôn giáo”, số thiếu sót trong lãnh đạo, điều hành kinh tế, chính trị xã hội của cấp ủy chính quyền các cấp; sơ hở trong quản lý đất đai, trong giải phóng mặt bằng, tái định cư thực hiện các dự án kinh tế, vấn đề xử lý rác thải v.v; các phần tử chống phá đã lợi dụng các trang mạng xã hội phát tán tài liệu, bài viết, sử dụng tờ rơi... để kích động, tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu chế độ, chia rẽ nội bộ Đảng, hạ thấp vai trò, uy tín của các đồng chí là nhân sự đại biểu Quốc hội và HĐND khóa tới; xúi giục các phần tử bất mãn, quá khích, lôi kéo một số bộ phận quần chúng Nhân dân, tập trung khiêu khích vượt cấp, gây rối, biểu tình, đập phá tài sản của các công ty, xí nghiệp, cơ quan làm việc của cấp ủy, chính quyền các cấp, làm mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Không loại trừ chúng có thể tiến hành các hoạt động

phá hoại bằng chất nổ, chất cháy, tập trung vào các khu vực có các hoạt động của bầu cử và các mục tiêu có ý nghĩa về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh...

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong, sau khi diễn ra bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã quán triệt giáo dục 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của bầu cử Đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp; âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử bất mãn, chống đối; cơ hội chính trị. Từ đó nâng cao nhận thức, hành động trong việc tham gia bầu cử; bảo đảm an toàn cho bầu cử.

Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật bầu cử; Kế hoạch số 473/KH-BTL ngày 05/3/2021 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp diễn ra bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham mưu cho Tỉnh ủy,



Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch bảo vệ bầu cử; kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện khi có tình huống xảy ra trên địa bàn; dự báo tình hình; các phương án đối phó, xác định các mục tiêu bảo vệ trên bộ, trên biển và trên không.

Xây dựng Kế hoạch số 681/KH - BCH, ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc bảo vệ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 và các văn bản chỉ đạo công tác bảo vệ bầu cử.

Tăng cường lực lượng Quân báo, trạm điệp báo của tỉnh, lực lượng Quân báo nhân dân theo dõi, nắm chắc tình hình, dự báo chính xác âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời báo cáo, đề xuất và xử lý có hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ.

Trước thềm bầu cử, trên không gian mạng các thế lực thù địch, chống đối, bất mãn chính trị phát tán nhiều bài viết xấu, độc; cắt ghép, chỉnh sửa ảnh, bài viết, bài phát biểu nhằm hạ thấp uy tín cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm phá hoại bầu cử. Lực lượng 47 của các cơ quan, đơn vị hàng ngày phải thường xuyên nắm các thông tin trên mạng; tăng cường viết tin, bài tham gia đấu tranh, phản bác với các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế

lực thù địch để định hướng dư luận.

Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu đối với các lực lượng theo quy định. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, vùng trời, vùng biển, đảo, biên giới và nội địa.

Phối hợp chặt chẽ với Công an, Biên phòng và các lực lượng khác trên địa bàn, sẵn sàng lực lượng tham gia xử lý các tình huống theo chức năng, nhiệm vụ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra “điểm nóng” trước, trong và sau bầu cử.

Sẵn sàng lực lượng rà phá bom, mìn, vật liệu nổ, kiểm soát thiết bị bay không người lái tại các địa điểm tổ chức bầu cử và các địa điểm hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về tham dự.

Kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án tác chiến. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, thông tin liên lạc đồng bộ, thông suốt, xử lý tốt các tình huống xảy ra; sẵn sàng cơ động tham gia xử lý các tình huống trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ tư tưởng, kỷ luật, vũ khí trang bị, duy trì nghiêm lễ tiết, tác phong quân nhân; không để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật trong các ngày nghỉ, bảo đảm an toàn giao thông.

Phối hợp với lực lượng Biên phòng triển khai phương án chống địch xâm nhập biên

giới phía Tây; quản lý chặt chẽ các hoạt động qua lại cửa khẩu, không tạo sơ hở để địch lợi dụng. Phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển, lực lượng Hải quân nắm chắc diễn biến tình hình trên biển; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống trên tuyến biên. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng không của các tỉnh bạn; lực lượng phòng không Quân khu nắm chắc tình hình trên không; phát huy sức mạnh của lực lượng phòng không nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bảo đảm 100% quân số trực sẵn sàng chiến đấu sẵn sàng cơ động bảo vệ các mục tiêu bầu cử khi có tình huống xảy ra. Tại các điểm bầu cử lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên túc trực 24/24 bảo vệ an toàn các điểm bầu cử.

Thành lập các đoàn tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị, công tác bảo vệ bầu cử của các cơ quan, đơn vị; 13 huyện, thành phố, thị xã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh bảo đảm bầu cử diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bảo vệ an toàn tuyệt đối bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cao cả; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhà phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó □



TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA PHỤ NỮ TRONG CƠ QUAN DÂN CỬ

Ths. NGUYỄN THỊ THẢO LINH 
 Trưởng Chính trị Trần Phú

Phụ nữ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, trong xã hội hiện đại, việc phụ nữ tham gia các hoạt động chính trị nói chung, tham gia vào cơ quan dân cử nói riêng là một trọng những nhân tố quan trọng góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội đồng thời góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tỷ lệ nữ đại biểu dân cử còn thấp, chưa phản ánh được thực chất tiềm năng của phụ nữ

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm công tác phụ nữ, chăm lo phát triển đội ngũ cán bộ nữ thông qua việc ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chính sách liên quan tới công tác phụ nữ và công tác cán bộ nữ. Đặc biệt, chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 30/5/2019, Bộ Chính trị ban hành Chỉ

thị 35-CT/TW, trong đó chỉ rõ: “Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ”. Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030” với mục tiêu là, bảo đảm sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, hướng tới thực hiện cam kết đạt mục tiêu phát triển bền vững về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

Ở Hà Tĩnh, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương cũng đã kịp thời quán triệt và tạo điều kiện để phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, nhằm phát huy vai trò, thế mạnh của phụ nữ và từng bước giảm dần khoảng cách về giới trong lĩnh vực chính trị nói chung, trong cơ quan

dân cử nói riêng. Công tác rà soát bổ sung trong quá trình quy hoạch, bố trí, bổ nhiệm cán bộ nữ các cấp, ngành, nhất là trước khi chuẩn bị nhân sự HĐND, UBND và đại hội Đảng các cấp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo. Trong những năm gần đây, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp đã có chuyển biến tích cực. Riêng nhiệm kỳ 2020 -2025 tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh: 13,2%, tăng 4,1% so với nhiệm kỳ trước, nhưng thấp hơn 1,8% so với chỉ tiêu Chỉ thị 35 đề ra. Trong đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh: Kết quả Bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, Khóa XIV đều đạt tỷ lệ 14,2%. Nhiệm kỳ 2016 - 2021: tỷ lệ nữ tham gia HĐND cấp tỉnh: 14/55 (25,45%- tăng 5,45% so với nhiệm kỳ trước); cấp huyện: 25,45% - tăng 5,45% so với nhiệm kỳ trước; cấp huyện: 27,8%, giảm 1,1%; cấp xã: 27,84%, tăng 4,62%.

Mặc dù phụ nữ Hà Tĩnh tham gia cơ quan dân cử có



chuyên biến tích cực, song tỷ lệ nữ đại biểu dân cử còn thấp. Điều này chưa phản ánh thực chất tiềm năng của phụ nữ. Trong đoàn đại biểu quốc hội của tỉnh, tỷ lệ nữ đại biểu các khóa XI là 33,3% , khóa XII là 28,5 cao hơn so với Khóa XIII và XIV. Tỷ lệ nữ trong HĐND 3 cấp chỉ tăng số lượng rất khiêm tốn, thậm chí tỉ lệ nữ trúng cử HDND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 còn giảm 1,1%. Số lượng đại biểu nữ sau hiệp thương vòng 3 trúng cử chiếm tỷ lệ thấp: 14/35 đồng chí trúng cử HĐND tỉnh, 124/289 trúng cử HĐND huyện, 1821/2896 trúng cử HĐND xã. Nguyên nhân tỷ lệ nữ trúng cử không cao là việc nữ ứng cử viên bị gán nhiều cơ cấu như: trẻ tuổi, ngoài đảng, dân tộc, tôn giáo, nên khó giới thiệu được những đại diện nữ tiêu biểu. Nhiều nữ ứng cử viên chỉ là lãnh đạo phòng, ban của tổ chức đảng, chính quyền, bệnh viện, lãnh đạo, giáo viên, lãnh đạo tổ chức, đoàn thể (ở cấp tỉnh và huyện, xã). Nhiều chị em mặc dù có phẩm chất tốt, song trình độ và vị trí công việc thấp không đủ tiêu chuẩn đại biểu là nguyên nhân nhiều phụ nữ không trúng cử. Định kiến giới vẫn còn tồn

tại ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực, trong gia đình và xã hội; vẫn còn biểu hiện hẹp hòi, quá cầu toàn, khắt khe khi đánh giá, bỏ phiếu cho cán bộ nữ trong bầu cử.

Để nâng cao chất lượng và tăng tỷ lệ nữ trong cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 cũng như trong các nhiệm kỳ tới cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Trước hết, nâng cao nhận thức về giới, cũng như quyền của phụ nữ tham gia hoạt động chính trị nói chung, tham gia cơ quan dân cử nói riêng. Cấp ủy, chính quyền các cấp, đoàn thể cần nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của phụ nữ, cán bộ nữ và công tác cán bộ nữ; xác định rõ công tác cán bộ nữ là trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, cần giảm tình trạng gán nhiều cơ cấu cho ứng cử viên là nữ ngay từ các vòng hiệp thương, tăng tỷ lệ nữ ứng cử nhằm tránh được bình đẳng cơ cấu hình thức, bảo đảm công bằng trong lập danh sách liên danh bầu cử.

Thứ ba, nâng cao vai trò, nhận thức của cấp ủy đảng và người đứng đầu trong giới thiệu người ứng cử. Cấp ủy đảng các cấp phải phối hợp

với hội phụ nữ, công đoàn... phát huy dân chủ, giới thiệu những phụ nữ thực sự tiêu biểu, ứng cử đại biểu vào cơ quan dân cử

Thứ tư, hội đồng Bầu cử quốc gia và ủy ban bầu cử các cấp bảo đảm lập danh sách nam, nữ ứng cử ở các đơn vị bầu cử trên cơ sở tương đương về trình độ, vị trí chức danh, tạo sự cạnh tranh công bằng trong bầu cử, điều này sẽ giúp tăng tỷ lệ nữ trúng cử.

Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nắm chắc tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác cán bộ nữ. Quan tâm xây dựng chính sách cho cán bộ nữ.

Thứ sáu, để có thể trúng cử vào cơ quan dân cử và làm tròn trách nhiệm của một đại biểu, mỗi cán bộ nữ phải không ngừng nỗ lực vươn lên làm chủ kiến thức, có bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong thực hành đạo đức, lối sống... có ý chí quyết tâm trong đấu tranh bảo vệ lẽ phải, quyền lợi, lợi ích Nhân dân □



*Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng - UVTU Đảng kiểm tra công tác
sẵn sàng chiến đấu tại khu vực phía nam Hà Tĩnh*



*Lãnh đạo tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Thế Hoàn -
Phó Giám đốc Bệnh viện 108 Quân đội được phong hàm Thiếu tướng*



Hội nghị Giao ban công tác nội chính các huyện, thành, thị ủy

**Bản tin Nội chính Hà Tĩnh mong nhận được ý kiến đóng góp,
cộng tác của các đồng chí và bạn đọc.**

BẢN TIN NỘI CHÍNH HÀ TĨNH

Số 6 - Nguyễn Thiếp - TP. Hà Tĩnh

Điện thoại: 0239.369.1979 - Fax: 0239.389.2695

Email: Bantinnoichinhht@gmail.com